



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ | ปรณีย์อีเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลุ่มผู้ก่อการกบฏอาเจะห์

๒. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

- นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนการลงมติไม่ไว้วางใจ

๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : สถาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลุ่มผู้ก่อการกบฏอาเจาะห์ (วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

สภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ก่อการกบฏอาเจาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้การนำของ Nurdin Ismail aka Din Minimi ตามที่รัฐบาลเสนอ ในขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติได้แก่ ทหารและตำรวจไม่ยินดีต้อนรับการนิรโทษกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อการได้สังหารกำลังพลของกองทัพเสียชีวิต โดยต่างยืนยันหนักแน่นว่าผู้ได้รับการนิรโทษกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปดังนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อสิ่งที่ได้กระทำให้ขึ้น แม้ว่าประธานาธิบดีจะมีอำนาจในการพิจารณาถอนโทษแก่นักโทษทางการเมืองแต่ควรต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วยเช่นกัน

อนึ่ง หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างมีรายละเอียดของผู้ก่อการกบฏแตกต่างกัน โดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าผู้ก่อการกลุ่ม Din Minimi มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๒ คน ในจำนวนนี้มีผู้ถูกจับกุมตัวและคุมขัง ๒๓ คน เป็นบุคคลต้องสงสัยที่อยู่ในบัญชีติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน ๓๗ คน และเป็นบุคคลที่ยังมีสถานะทางกฎหมายไม่ชัดเจนอีกจำนวน ๑๐๒ คน ทั้งนี้บุคคลที่สมควรจะได้รับการนิรโทษกรรมคือบุคคลในกลุ่ม ๒๓ และ ๓๗ คนเท่านั้น สำหรับบุคคลที่ยังมีสถานะทางกฎหมายไม่ชัดเจนจำนวน ๑๐๒ คน นั้นควรจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก่อนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมต่อไป ในขณะที่ข้อมูลของหน่วยข่าวกรองแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าผู้ก่อการที่ยอมจำนนมีจำนวน ๗๐ คน เป็นบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายไม่ชัดเจนแต่อาศัยอยู่ในสังคมทั่วไปอย่างสงบ จำนวน ๔๙ คนซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับการนิรโทษกรรม ขณะที่ยังมีผู้ที่ถูกคุมขังอีกจำนวน ๒๑ คน

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่าสมาชิกส่วนมากของกลุ่มผู้ก่อการมีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี น่าจะมีอนาคตอีกยาวไกล และเป็นเพียงกลุ่มคนที่ขัดขืนต่อการบริหารอาเจาะห์เท่านั้น มิใช่กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดน อีกทั้งการนิรโทษกรรมแก่กลุ่ม Din Minimi เป็นหนทางสำคัญทางหนึ่งที่จะสร้างความไว้วางใจและยุติปัญหาความขัดแย้งที่มีต่อกันระหว่างอดีตผู้ก่อการกบฏและรัฐบาล อีกประการที่สำคัญคือเป็นการแสดงให้เห็นประชาคมโลกเห็นว่าอินโดนีเซียมีท่าทีประนีประนอมและเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย

ที่มา : <http://www.thejakartapost/news/2016/07/22> (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

<http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta> (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๒. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล : นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนการลงมติไม่ไว้วางใจ (วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก่อนที่ที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาญัตติลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี นาย เค พี ชาร์มา โอลิ นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลได้ประกาศต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าตนได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อประธานาธิบดีแล้ว อนึ่ง ภายหลังจากวิกฤตการณ์นองเลือดและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งสำคัญของประเทศ เนปาลยังคงไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและอยู่บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลภายใต้การนำของนายโอลิ เป็นรัฐบาลชุดที่ ๒๓ นับตั้งแต่เนปาลได้เข้าสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือเป็นรัฐบาลชุดที่ ๘ ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีโกลิค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไป จากการที่อดีตผู้ก่อการกบฏลัทธิเหมาซึ่งเคยผลักดันให้นายโกลิดำรงนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ไม่ให้การสนับสนุน โดยเสนอให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเนื่องจากผิดหวังที่นายกรัฐมนตรีโกลิไม่สามารถดำเนินการทางการเมืองได้ตามที่ตกลงกันได้ อีกทั้งพรรคการเมืองใหญ่ได้แก่ พรรค Nepali Congress (NC) และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเนปาล (Communist Party of Nepal/Maoist Center) ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับนายกรัฐมนตรีโกลิต่างไม่พอใจต่อความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยมาเดสี (Madhesi) ที่อยู่บริเวณภาคใต้ของเนปาล

เนปาลตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศมหาอำนาจจีนและอินเดีย รัฐบาลเนปาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีโกลิค่อนข้างให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับจีนมากกว่าอินเดีย โดยเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการลงนามสนธิสัญญาทางการค้าและการพลังงานระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าในระหว่างการประชุมเนปาลของประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ในปีนี้จะมีการเจรจาเรื่องการก่อสร้างเส้นทางรถไฟร่วมกันของทั้งสองประเทศอีกด้วย ในขณะที่ความสัมพันธ์กับอินเดียนั้นค่อนข้างตึงเครียด เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีโกลิได้เรียกเอกอัครราชทูตเนปาลประจำสาธารณรัฐอินเดียกลับประเทศ และได้ยกเลิกแผนการเยือนสาธารณรัฐอินเดียของประธานาธิบดีเนปาล ประการสำคัญคือ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโกลิได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยปฏิเสธข้อเรียกร้องของชนกลุ่มน้อยมาเดสีซึ่งมีวิถีวัฒนธรรมใกล้ชิดกับอินเดีย และนำไปสู่การลุกฮือของชนกลุ่มน้อยมาเดสีในการต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จัดแบ่งการปกครองใหม่และจำกัดสิทธิทางการเมืองในรัฐสภาของชนกลุ่มชนให้ลดน้อยลง

อนึ่ง ประธานาธิบดี Vidhya Devi Bhandari กำหนดให้พรรคการเมืองเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเนปาลภายใน ๗ วัน หากไม่สามารถตกลงกันได้จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยยึดหลักเสียงข้างมากขึ้นในรัฐสภาต่อไป

ที่มา : <http://www.nytimes.com/2016/07/25> (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

<http://www.thehindu.com/news/international/nepal> (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

<http://www.reuters.com/article/us-nepal-politics> (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙